

## รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ประชุมการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดและมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประยงค์ หนูบุญคง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและการส่งเสริมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดการประชุมมีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคน นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

มอบนโยบายการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน



**๒. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่**



**๓. กิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุภาพร จุลเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช**



**๔ กิจกรรมวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น พสกนิกร ผู้จงรักภักดี เข้าร่วมพิธี**



**๕. กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗**



**๖. กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วันมาฆบูชา) ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**



**๗. จัดกิจกรรมต้นไม้ กินได้ริมทาง (มะม่วงหิมพานต์) ถนนสายโคกซึกพระ-บ้านควนใส หมู่ที่ ๖ ต.ขนทาด  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช**

